



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรภาคการสัมภาษณ์และผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด และตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัด งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาคความสามารถเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และภาคการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรภาคการสัมภาษณ์ และผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ดังต่อไปนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (ประเมินสมรรถนะ) เรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีไว้

๓. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔. ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและเข้ารับการชี้แจงการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. และตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและเข้ารับการชี้แจงการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะแจ้งไปยังผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้รับทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรพงศ์ กาบวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภาคการสัมภาษณ์
และผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นายนันทกร ทีระวงศ์	๐๐๑
๒	นายเสกสรร ชัดโก้น	๐๐๔
๓	นายสุรเดช ปันธา	๐๐๒
๔	ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ พลเมฆ	๐๐๓

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นายธวัชชัย เตจ๊ะสา	๐๐๔
๒	นายเจษฎา หน่อแก้ว	๐๐๓
๓	นายพิชัยยุทธ สุทธิแสน	๐๐๒
๔	นายประสิทธิ์ ผัดเวียง	๐๐๑